



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 17 ฉบับที่ 9

ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2558

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9/2558 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการธนาคาร ชั้น 23 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายมนัส แจ่มเวหา ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายโอภาส กลั่นบุศย์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้แทน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายประยูร รัตนเมธางกูร ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น นายวันชัย ฝิโลทัยถึก ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายลักษณะ วจนานวิช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคตาม Road Map ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้ำนมโคตาม Road Map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปรับเงื่อนไขจากเดิมที่คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการให้ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยโครงการในอัตรา MLR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปี) โดยสหกรณ์โคนมรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็น ให้คิดดอกเบี้ยโครงการในอัตรา MLR - 1.5 คือ ร้อยละ 3.5 ต่อปี โดยสหกรณ์โคนมรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ร้อยละ 1.5 ต่อปี

2. เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับฉบับที่ 43 ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานที่ต้องหาคดีอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติอนุมัติให้ ธ.ก.ส. แก้ไขข้อบังคับฉบับที่ 43 ว่าด้วยการช่วยเหลือพนักงานที่ต้องหาคดีอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0803.2/ว.901 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 กำหนดกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือบุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่ถูกกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานะ รูปแบบ และการดำเนินกิจการของแต่ละรัฐวิสาหกิจ

3. เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธ.ก.ส.

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การสรรหาผู้แทนสหกรณ์การเกษตร (สกก.) ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส. จะประกาศรับสมัครผู้แทน สกก. ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ธ.ก.ส. มากที่สุดเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยไม่เกิน 10 ลำดับ ทั้งนี้ สกก. ผู้ถือหุ้นที่ส่งผู้แทนสมัครจะต้องมีผลประกอบการดี และไม่มีข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ ส่วนผู้สมัครเป็นผู้แทน สกก. ผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และไม่เป็นกรรมการผู้แทน สกก. ผู้ถือหุ้น 2 วาระติดต่อกัน

4. เรื่อง การปรับปรุงการดำเนินงานโครงการภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบตามมติคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 สรุปได้ ดังนี้

1. ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากเดิมที่กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. ให้ ธ.ก.ส. ขยายกลุ่มเป้าหมายโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท) จากเดิม “ให้การสนับสนุนสินเชื่อเฉพาะสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร” เป็น “ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสหกรณ์ทุกประเภท วิสาหกิจชุมชน และองค์กรวิสาหกิจอื่นที่ทำธุรกิจยางพารา”

3. ให้ ธ.ก.ส. ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ รวม 4 โครงการ ได้แก่ ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้และการชำระหนี้ของโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยางพารา ขยายระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม คณะรัฐมนตรีให้สัตยาบันการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้สิทธิของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภายใต้โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เสนอยกเลิกการดำเนินการตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยให้ใช้เงินที่เหลือของโครงการ รับซื้อยางพาราจากเกษตรกรเท่านั้น

5. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ได้แก่ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการประกันภัยข้าวนปี ปีการผลิต 2558 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จำนวน 3 โครงการ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง (ระบบน้ำหยด) ปี 2557/2558 และการช่วยเหลือทางการเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย จำนวน 4 โครงการ

6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2557

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2557 ซึ่งได้คะแนนรวม 4.8278 คะแนน และให้ ธ.ก.ส. รับข้อสังเกตจากการประเมินผลการดำเนินงานและความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลังไปดำเนินการจัดทำแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

7. เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ช่วยชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและแบ่งเบาภาระให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.72 ร่วมกับ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 0.35 รวมเป็นอัตราร้อยละ 1.07 หรือ 30 สตางค์ต่อลิตร และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 1.78 หรือ 50 สตางค์ต่อลิตร และเงินชดเชยดอกเบี้ย (น้ำมันหล่อลื่น) อัตราร้อยละ 10

8. เรื่อง รายงานผลการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการจัดหาที่มีราคาเกินกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามข้อ 45 ของข้อบังคับ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 30 ว่าด้วยการพัสดุ จำนวน 1 โครงการ คือ การเช่ารถยนต์ตู้ส่วนกลาง ประจำปีสำนักงานใหญ่ โดยวิธีพิเศษ

9. เรื่อง รายงานผลประกอบการของบริษัทที่ ธ.ก.ส.ถือหุ้น ประจำปี 2558

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบรายงานผลประกอบการของบริษัทที่ ธ.ก.ส.ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประกอบด้วย บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด (ตลาดไท) และบริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO)

10. เรื่อง สรุปผลการสัมมนา “บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ”

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบสรุปผลการสัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

